

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของแรงงานหญิงในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รวมไปถึงความสำคัญของการบริโภคของแรงงานหญิงกลุ่มตัวอย่างต่ออุปสงค์มวลรวม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามจำนวน 380 ชุด เก็บจาก 8 บริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย อัตราร้อยละและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้เกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น ผลการศึกษาวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้

แรงงานหญิงที่ทำงานอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร้อยละ 51.6 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และร้อยละ 50.8 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือนอกเขตจังหวัดลำพูน ร้อยละ 79.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงประกาศนียบัตร ส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายวันและเป็นคนโสดถึงร้อยละ 63.7 ร้อยละ 42.4 มีบุคคลในความอุปการะประมาณ 2-3 คน

รายได้ต่อเดือนจะอยู่ระหว่าง 4,001 - 6,000 บาท สำหรับเงินออมนั้นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพียงประมาณร้อยละ 85 โดยร้อยละ 22 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินออมในช่วง 901-1,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 78.4 มีความตั้งใจที่จะออมทุกๆ ครั้งที่ได้รับค่าแรง และร้อยละ 74.8 ไม่มีแหล่งเงินได้ที่อื่นนอกเหนือจากการทำงานในบริษัทอย่างเดียวน สำหรับการงานนั้นแรงงานหญิงที่ทำงานอยู่จะมีระยะเวลาทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเกินกว่า 1 ปี-ขึ้นไป ร้อยละ 72.6 พึงพอใจกับงานที่ทำในปัจจุบัน

สำหรับพฤติกรรมกรรมการบริโคนั้น ทุกกลุ่มตัวอย่าง รายได้ส่วนใหญ่ใช้ไปในการบริโภคอาหาร ส่วนรายจ่ายสำหรับบุคคลในอุปการะ เลือฝ้า เป็นรายจ่ายที่สำคัญรองลงมา แต่ลำดับความสำคัญแตกต่างกันบ้างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน โดยที่ร้อยละ 49.7 เคยวางแผนการใช้จ่าย แต่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่ได้วางแผนไว้ ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับการใช้จ่ายตามอัตรภาพ โดยเห็นว่าค่าจ้างแรงงานที่ได้รับปัจจุบันนี้ยุติธรรมดีแล้วและรายได้ที่ได้รับในทุกงวดนั้นประมาณร้อยละ 50 สิ่งแรกที่ต้องจ่ายคือการชำระหนี้ ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงถึงร้อยละ 65.3 และในกรณีเงินเหลือใช้ร้อยละ 71.5 นำฝากธนาคาร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคในระดับมากคือ คุณภาพของสินค้าและราคาของสินค้ารวมไปจนถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วย ในการวิเคราะห์ถึงความต้องการสินค้าและบริการนั้น สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการในระดับมากคือ ร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารของเบ็ดเตล็ด ตลาดสด และตลาดนัดและร้านค้าที่ต้องการในระดับน้อยคือ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารระดับห้าดาว คาราโอเกะ และ ร้านขายยาแดง สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับมากต่อการออม คือ อนาคตของผู้ที่อยู่ในความดูแล

ความสำคัญของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของแรงงานกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความ โน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภคค่อนข้างสูงเนื่องมาจากรายได้ต่ำจึงมีการใช้จ่ายเพื่อการยังชีพสูง จึงทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ในท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงานที่สูงขึ้น ส่งผลต่อรายได้ต่อหัวของประชากรในท้องถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไป จะเป็นพนักงานรายเดือน ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ที่ต่ำกว่าอื่นๆ เป็นพนักงานรายวัน ทั้งหมด ซึ่งถ้าจะให้การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่างมีภาพที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในการคำนวณหาค่าความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม/การบริโภค ควรที่จะมีการแยกศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของพนักงานรายเดือนต่างหากจากพนักงานรายวัน

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการลงทุนในบริเวณใกล้เคียงกับเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้ลงทุนควรที่จะพิจารณาลงทุนในสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการที่อยู่ในระดับมากซึ่งได้แก่ ร้านอาหารทั่วไป ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ตลาดสดและตลาดนัด โดยให้มีคุณภาพของตัวสินค้าและราคาเป็นปัจจัยแรกๆที่ผู้ลงทุนควรที่จะคำนึงถึง ถ้าสังเกตดูแล้วเราจะพบว่า ความต้องการส่วนใหญ่นั้นเป็นความต้องการพื้นฐานคือ อาหาร เนื่องจากแรงงานหญิงต้องทำงานอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อเลิกงานแล้วก็ต้องการพักผ่อน ถ้าสถานที่ดังกล่าวอยู่ใกล้ที่พักหรือบริเวณใกล้เคียง ก็ย่อมที่จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก สำหรับสถานบันเทิงนั้นผู้ที่คิดจะลงทุนก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าสมควรลงทุนหรือไม่ ถ้าหากกลุ่มเป้าหมายของผู้ลงทุนคือแรงงานหญิง เพราะผลจากการศึกษาแล้วพบว่ามีความต้องการในระดับน้อย ถึ้น้อยมาก